



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเพื่อสอบราคาตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ตั้งไว้หน่วยงานส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดหน้า 18 ข้อ 1 ประเภทโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์กำหนด

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ คือ 306,000.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันตรวจรับงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองสอบราคา ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใช้เป็นฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์เชื่อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์สงวนสิทธิไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านคา ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอบ้านคา ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านคา ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอบ้านคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ และให้นำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงมาแสดงในวันซื้อเอกสารสอบราคาด้วย ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-731635 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.nongphunjung.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

(นายทองเจือ อุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์